

## PAUNAWA NG PAGBAWI NG PAHINTULOT PARA SA PATULOY NA PAGBIGAY NG SERBISYONG EDUKASYONG ESPESYAL AT KAUGNAY NA SERBISYO

Mahal na Magulang:

Aming pag-unawa na hindi niyo na hiling na ang inyong anak, \_\_\_\_\_, ay tumanggap ng serbisyong edukasyong espesyal at mga kaugnay na serbisyo.

Sa inyong pagbawi ng pahintulot para sa patuloy na pagbigay ng edukasyong espesyal at kaugnay na serbisyo, kailangan niyong maintindihan na ang ahensiyang pambuliko ay:

1. Hindi puwedeng tumuloy na magbigay ng edukasyong espesyal at kaugnay na serbisyo sa anak ninyo, ngunit kailangang magbigay ng nakasulat na paunawa bago ihinto ang probisyon ng edukasyong espesyal at kaugnay na serbisyo.
2. Hindi puwedeng gamitin ang mga proseso ng Pag-Aayos Upang Magkasundo o Angkop na Paraan para makakuha ng kasunduan o isang pasiya na ang mga serbisyo ay puwedeng ibigay sa bata.
3. Hindi ikinonsiderang na lumalabag ng utos na kailangan ng libreng angkop na edukasyong pampublika para sa bata dahil sa pagkukulang na bigyan ang bata ng patuloy na edukasyong espesyal at kaugnay na serbisyo.
4. Ay hindi kailangang mag-ayos ng pulong ng Pangkat ng Programa ng Edukasyong Pang-Indibidual (Individualized Education Program - IEP) o gumawa ng isang IEP para sa bata o karagdagan probisyon para sa edukasyong espesyal at mga kaugnay na serbisyo.
5. Ay hindi na magbibigay ng mga serbisyo sa inyong anak mula sa petsang nagbigay ng paunawang nakasulat ang pampublikong ahensiya.
6. Ay hindi kailangang baguhin ang rekord ng edukasyon ng bata o tanggalin ang anumang pagtukoy sa pagtanggap ng edukasyong espesyal at kaugnay na mga serbisyo ng bata dahil sa pagbawi ng pahintulot.

Kung meron kayong katanungan tungkol sa desisyong ito, ang iyong mga karapatan, o nais mag-ayos ng isang komperensiya, mangyaring makipag-ugnay: Pangalan: \_\_\_\_\_

Telepono: \_\_\_\_\_

Mangyaring ibalik ang \_\_\_\_\_

dokumentong ito sa: \_\_\_\_\_

Tirahan:

Ang lagda ko sa ibaba ay kumukumpirma na kung kailangan niyo ng paunawa at isang paliwanag ng inyong mga karapatan sa inyong sariling wika, ang LEA/ahensiya ay inakomoda kayo para tiyakin ang inyong pag-unawa. Kayo ay kumpletong protektado sa ilalim ng mga karapatan ipinahayag sa inyong kopya ng dokumentong Mga Karapatan ng Edukasyong Espesyal (*Special Education Rights*). Kung nais niyo ng isa pang kopya ng inyong mga karapatan, may anumang tanong o nais na mag-skedyul ng isang komperensiya, mangyaring makipag-ugnay:

\_\_\_\_\_  
(Pangalan)

\_\_\_\_\_  
(Telepono)

Oo, gusto kong bawiin ang aking pahintulot para sa patuloy na pagbibigay ng mga serbisyong edukasyong espesyal.

Hindi, pagkatapos kong maintindihan ang mga pagbibigay sa itaas, hindi ko gustong bawiin ang aking pahintulot. Gusto ko na ang aking anak ay patuloy na tumanggap ng edukasyong

espesyal at kaugnay na serbisyo.

---

**Lagda ng Magulang**

---

**Petsa**

**Petsa na ang Paunawa Ay Natanggap ng Ahensiyang Pampubliko** \_\_\_\_\_

AAC Pahina 524 (d)(e)

AAC Pahina 542 (3)(4)

Inapruha ng ALSDE, Peb. 2013